



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร

โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซึ่งกำหนดให้ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุ่น จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุ่นและบุคคลทั่วไป



ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน ได้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน

- การวางแผนกำลังคน

วางแผนอัตราคลังเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการ ปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน

- การสรรหา

ในปีพ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน มีข้าราชการครูอยู่ใน ระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอกับ การวางแผนกำลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

- การเลื่อนเงินเดือน

โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุนได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปีละ 2 ครั้งและดำเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา สูงสุด/วิชาเอก	ประจำชั้น/ กลุ่มสาระที่สอน	หมายเหตุ
1	นางสาวพิมพ์สาย อัครพิทยาอำพน	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ชำนาญการพิเศษ	ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)		
2	นางมณฑิรา เพ็งสว่าง	ครู ชำนาญการพิเศษ	ค.บ. (ภาษาไทย)	ประจำชั้น ป. 5 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย/ ศิลปะ/ สังคมศึกษา	




				และวัฒนธรรม/ วิทยาการคำนวณ	
3	นางสาวพัชรินทร์ งามกุลจิก	ครู ชำนาญการ พิเศษ	ค.บ. (ประถมศึกษา)	ประจำชั้น ป.5 /ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	
4	ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ สงวนศรี	ครู	ค.บ. (คณิตศาสตร์)	ประจำชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์	
5	นายเอกมล มาณะศิลป์	ครู	ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)	ประจำชั้น ป.3 /ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	
6	นางสาวภัทลดา ทัดทาน	ครูผู้ช่วย	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	ประจำชั้น ป.1 /ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	
7	นางสาวภัทรพร นวลบุญมา	พนักงานราชการ	ค.บ. (ปฐมวัย)	ประจำชั้น อนุบาล 3	
8	นายสรรเสริญ สมพรมมา	ครูอัตราจ้าง	ค.บ. (พลศึกษา)	ประจำชั้น ป. 4 / กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา/สังคม ศึกษา/การงาน อาชีพ/วิทยาศาสตร์	
9	นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง	ครูอัตราจ้าง	ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	ประจำชั้น อนุบาล 1 และ 2	

ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร

1. ครูที่เข้ารับการพัฒนามากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี พบว่าในปี พ.ศ. 2565 ครูทุกคนที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2. ครูที่มีความรู้ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในระดับดีพบว่า ในปีพ.ศ. 2565 ร้อยละของครูที่มีความรู้ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในระดับ ดี มีค่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้แสดงให้เห็น วาจะสามารถพัฒนาความรู้ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในระดับที่เทียบเท่าตามที่วางไว้

การพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ-สกุล	ว.ด.ป	เรื่อง	สถานที่	หน่วยงาน	หลักฐาน
นางมณฑิยา เพ็งสว่าง	19-20 กันยายน 2565	ครูผู้พัฒนาและใช้ นวัตกรรมการจัดการ เรียนการสอน ระดับ เหรียญทอง งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมเบิกโลก นวัตกรรมการศึกษาปี 2565	ณ โรงเรียน อนุบาล ขอนแก่น และโรงเรียน สนามบิน อำเภอเมือง ขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นางมณฑิยา เพ็งสว่าง	23 มีนาคม 2565	กิจกรรม open class ของโรงเรียนบ้านเพี้ย พานโนนตุน ตาม โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาทั้ง โรงเรียน (PA) บนฐาน นวัตกรรม	โรงเรียน บ้านเพี้ย พานโนนตุน	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นางมณฑิยา เพ็งสว่าง	5 สิงหาคม 2565	รางวัลผลงานที่มีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ด้านการ จัดการเรียนรู้ เรื่อง การ พัฒนาการอ่าน – เขียน สะกดคำภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ใช้รูปแบบ SUPERSPAR MUSIC SONG GRME	โรงแรม เดอะเล็ค โฮเทล ขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต 1	

ชื่อ-สกุล	ว.ด.ป	เรื่อง	สถานที่	หน่วยงาน	หลักฐาน
นางมณฑิยา เพ็งสว่าง	20 กันยายน 2565	รางวัลครูชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร ทางการศึกษา ระดับ ดีเด่น โครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ประจำปี งบประมาณ 2565	สพป. ขอนแก่น เขต 1	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นางมณฑิยา เพ็งสว่าง	29 มิถุนายน 2565	อบรมเครือข่ายผู้นำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565	โรงเรียน บ้านโนนรัง วิทยาคาร	สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับ ม.จุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น	
นางมณฑิยา เพ็งสว่าง		การจัดการเรียนการสอน เรื่องพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี	โรงแรม ขอนแก่น ไฮเท็ค	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น	
นางสาวพัชริน งอยกุดจิก	19-20 กันยายน 2565	ครูผู้พัฒนาและใช้ นวัตกรรมการจัดการ เรียนการสอน ระดับ เหรียญทอง งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมเบิกโลก นวัตกรรมการศึกษาปี 2565	ณ โรงเรียน อนุบาล ขอนแก่น และโรงเรียน สนามบิน อำเภอเมือง ขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นางสาวพัชริน งอยกุดจิก	20 กันยายน 2565	รางวัลครูชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร ทางการศึกษา ระดับ ดีเด่น โครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ประจำปี งบประมาณ 2565	สพป. ขอนแก่น เขต 1	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นางสาวพัชริน งอยกุดจิก	5 สิงหาคม 2565	รางวัลผลงานที่มีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ด้านการ จัดการเรียนรู้ เรื่อง	โรงแรม เดอะเล็ก ไฮเทล ขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต 1	

ชื่อ-สกุล	ว.ด.ป	เรื่อง	สถานที่	หน่วยงาน	หลักฐาน
		การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING			
นายเอกมล มาณะศิลป์	19-20 กันยายน 2565	ครูผู้พัฒนาและใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิกโลก นวัตกรรมการศึกษาปี 2565	ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบินอำเภอมือทองขอนแก่น	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นายเอกมล มาณะศิลป์	23 มีนาคม 2565	กิจกรรม open class ของโรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม	โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นายเอกมล มาณะศิลป์	20 กันยายน 2565	รางวัลครูชมนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเด่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565	สพป.ขอนแก่น เขต 1	สพป.ขอนแก่น เขต 1	
นายเอกมล มาณะศิลป์	13 มิถุนายน 2565	การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา	สพป.ขอนแก่น เขต 1	สพป.ขอนแก่น เขต 1	

ชื่อ-สกุล	ว.ด.ป	เรื่อง	สถานที่	หน่วยงาน	หลักฐาน
ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ สงวนศรี	23 มีนาคม 2565	กิจกรรม open class ของโรงเรียนบ้านเพี้ย พานโนนตุน ตาม โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาทั้ง โรงเรียน (PA) บนฐาน นวัตกรรม	โรงเรียน บ้านเพี้ย พานโนนตุน	สพ.ขอนแก่น เขต 1	
ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ สงวนศรี	5 สิงหาคม 2565	รางวัลผลงานที่มีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ด้านการ จัดการเรียนรู้ เรื่องการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะ การคิดคำนวณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยการใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPS	โรงแรม เดอะเล็ก ไฮเทล ขอนแก่น	สพ.ขอนแก่น เขต 1	
ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ สงวนศรี	19-20 กันยายน 2565	ครูผู้พัฒนาและใช้ นวัตกรรมการจัดการ เรียนการสอน ระดับ เหรียญทอง งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมเบิกโลก นวัตกรรมการศึกษาปี 2565	ณ โรงเรียน อนุบาล ขอนแก่น และโรงเรียน สนามบิน อำเภอเมือง ขอนแก่น	สพ.ขอนแก่น เขต 1	
ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ สงวนศรี	2 กันยายน 2565	ได้เข้าร่วมการอบรม พัฒนาศักยภาพนักเรียน แกนนำในการขับเคลื่อน โรงเรียนปลอดภัย	ณ โรงเรียน สาวะถี พิทยาสรรพ์	โรงเรียนสาวะถี พิทยาสรรพ์	

ด้านที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ

ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรและ ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง เทาเทียมกัน

ด้านที่ 4 การดำเนินการทางวินัย

พบว่า ในปีพ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุนไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือดำเนินการทางวินัยต่อราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยพานโนนตุน

